



วิ่งด้วยกัน ปันน้ำใจ

TPA Charity Run 2019

Run for Pink Park Cancer

หลายคนอาจวิ่งเพื่อออกกำลังกาย หลายคนอาจ
วิ่งเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ครั้นทีเราพาทุกท่านไป
“วิ่ง” เพื่อ “ให้”

“วิ่ง” เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านรู้จักกันดี เพราะประโยชน์ของ
การวิ่งเหมือนกับการเดิน ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพกาย
หัวใจ กล้ามเนื้อ แข็งแรง ลดความเครียด และยังมีผลป้องกันโรค
กระดูกพรุน โรคหัวใจ การวิ่งสามารถทำได้คนเดียว ทำได้ทุกแห่งแต่
จะต้องมีการฝึกฝน การวิ่งจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการเดิน
ด้วยเหตุนี้ วิ่ง จึงเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ และอยู่ในความตั้งใจ
ของผู้รักสุขภาพมากมาย อีกทั้งการวิ่งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ช่วยสร้าง การให้ ให้กับคนอื่นหลายๆ คนได้อีกด้วย

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มิณิมารathon “TPA Charity
Run” เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และตระหนักถึงความสำคัญการดูแล
รักษา สุขภาพ และออกกำลังกายของประชาชน ให้ทุกคนมีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง และได้มีโอกาสให้ไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกาย
เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มใส่ใจในเรื่อง





สุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะที่เร่ร่อน และสภาวะ การแข่งขันสูงในสังคมปัจจุบัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาวางในการใส่ใจ ดูแลสุขภาพของตนเอง

และใน ปี พ.ศ.2562 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน "TPA Charity Run 2019" กำลังจะเกิดขึ้น กับการวิ่งเพื่อสร้างสุข...สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปพร้อมๆ กับการให้พร้อมต่อกันนโยบายภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย

โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ธีม Run for Pink Park Cancer 2019 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนในโครงการบ้านพิงพิท (Pink Park Village) ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาและเป็นที่พักพิงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยเป็นผู้ป่วยยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่มีครอบครัวญาติพี่น้องคอยดูแล จากทั่วประเทศ

“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จากจุดเริ่มต้นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่นายแพทย์กฤษณ์ จาตุมาระ โดยพระราชประสงค์ให้มี “ที่พึ่งของผู้หญิง” ที่ต้องเผชิญกับโรคมะเร็งเต้านม จึงได้สร้างศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทยขึ้นที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปีพ.ศ.2548 เพื่อเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมชั้นนำของภูมิภาค ศูนย์นี้



พร้อมด้วยอุปกรณ์ และวิทยาการที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการวิจัยโรคมะเร็งเต้านม

ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้ก่อตั้ง **มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม เจลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์** เป็นองค์กร สาธารณกุศล ลำดับที่ 766 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ สิริกิติ์บรมราชินีนาถ จากประสบการณ์อันยาวนานของมูลนิธิที่ได้ให้ ความรู้ และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ทำให้มูลนิธิได้ตระหนักถึง ความจำเป็นในการมีสถานที่ดูแลผู้ป่วยยากไร้โดยไม่แสวงหาผลกำไร ภายใต้ชื่อ **“บ้านพิงพัก” (Pink Park Village)** เพื่อดูแลผู้ป่วยป่วยมะเร็ง เต้านมระยะสุดท้าย ด้วยโอกาส ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และได้ รับการคัดเลือกไม่ว่าจะมาจากที่ใดในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้น ได้รับบริการดูแลเอาใจใส่อย่างดีระหว่างรับการรักษา หรือจนกระทั่ง จากไป ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ในสวนเรียบง่าย แวดล้อมด้วย ธรรมชาติของธรรมชาติ และการดูแลที่อบอุ่น เปรียบเสมือนการดูแล ญาติมิตร

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ให้ ความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน จากความสำคัญ และคุณประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ส.ส.ท. ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย เหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายให้ได้รับการดูแล รักษาอย่าง ครบวงจร

“TPA Charity Run 2019” Run for Pink Park Cancer 2019 จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ **17 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ สวนลุมพินี** ประกอบด้วย **วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร**

S

Queen Sirikit Centre for Breast Cancer Foundation
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเจลิมพระเกียรติ



และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับ เสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจสามารถ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (รับเพียง 1,500 ท่าน เท่านั้น) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้แก่ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม เจลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนในโครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village)

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th หรือ FB: TPA Charity Run สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 02 258 0320-5 ต่อ 1111, 1113

